

Học sinh khối lớp 4 Trường Tiểu học Giang Biên thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra cuối học kỳ I

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, từ ngày 18/12/2023 đến ngày 04/01/2024, Trường Tiểu học Giang Biên thực hiện việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2023-2024 cho học sinh toàn trường nói chung và học sinh khối 4 nói riêng nhằm đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT.

Ngay từ những ngày đầu tháng 12, tổ chuyên môn khối 4 đã chủ động lên kế hoạch và xây dựng nội dung ôn tập cho học sinh. Đề cương các môn đều bám sát kiến thức trọng tâm học kỳ I. Kiểm tra cuối kỳ là cơ hội để các con học sinh hệ thống hoá những kiến thức đã học và vận dụng để giải quyết các tình huống thực tiễn trong cuộc sống.

Thông qua bài thi, các con đã thể hiện được các kiến thức mà mình đã miệt mài tìm tòi, sáng tạo. Đề thi các môn bám sát nội dung ôn tập, vừa sức với các con, đồng thời có những câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng cao, phân hóa rõ đối tượng.

Sau khi các con hoàn thành bài xong buổi sáng, buổi chiều Ban giám hiệu nhà trường đã phân công chấm thi chéo giữa các lớp. Giáo viên chấm thi làm việc nghiêm túc, khách quan, đảm bảo tính công bằng, công minh khi chấm bài. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường còn tiến hành thanh tra lại bài trước khi chuyển về các lớp. Đợt kiểm tra chất lượng cuối học kỳ I được Nhà trường tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, sao in đề thi, coi thi... Các con học sinh làm bài một cách tự giác và tích cực. Những câu hỏi mang tính tư duy, vận dụng giúp các con kiểm tra lại kiến thức đã học với nhiều mức độ khác nhau và một lần nữa khẳng định năng lực của bản thân.

Chúc mừng các con đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đúng thời gian, nghiêm túc và khách quan. Kết quả mà các con đạt được trong đợt kiểm tra này là minh chứng rõ nhất cho sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của các con học sinh, sự quan tâm sát sao của Ban lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Giang Biên và cha mẹ học sinh toàn trường. Hãy tiếp tục tự tin, bản lĩnh để chinh phục các thử thách học tập trong thời gian tới, các con nhé!









